

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เลขที่รับ 2542 991 น
 อภ. กง. ปศ. พกส. คณ. เลขา ผอ.
 คณ. สส. นร. อภ. ทบ. อื่นๆ _____
 วันที่ 19 ต.ค. 62 เวลา 19.00 น.
 ได้เสนอต่อ ผอ.เขต 30 ภายใน 5 วัน นับแต่วันรับแจ้งคำสั่ง

ด่วนที่สุด
 ที่ ขย ๐๐๒๑/ว ๘๕๖๒



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
 ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 ที่ มท ๐๖๒๔ (บกปก.ช.)/ว ๑๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีหนังสือ แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยลักษณะอากาศ ช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อาจส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน ในหลายพื้นที่ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพินาศผลทางการเกษตรได้ และเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่อาจก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย และประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
- ให้ผู้อำเภอ/ท้องถิ่น เร่งตรวจสอบอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณาสิ่งก่อสร้าง ที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ พร้อมทั้งให้แจ้งหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่
- ให้ผู้อำเภอ/ท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันที่
- หากเกิดเหตุวาทภัย และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินในพื้นที่ใด ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกำลังในรูปแบบทีมประชารัฐ ตรวจสอบความเสียหาย และดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันทีทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๓-๕ หรือ ๐๘ ๙๙๖๙ ๖๗๒๖
- ให้อำเภอแจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในสังกัดพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
 (นร๑๑)
 (นายณรงค์ รุ่งจีว)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
 โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๐ - ๕

ปก

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๒๔ (บก.ป.ช.)/ว ๑๗



กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ถนนอุทองนอก กทม. ๑๐๓๐๐

สารจากกองบังคับการ

รับที่ 2660

รับวัน 8 มี.ค. 2562

มีนาคม ๒๕๖๒

552

2562

8 มี

14 30

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อาจส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้

เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงให้กองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่อาจก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย และประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
๒. ให้ผู้อำนวยการจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น เร่งตรวจตราอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ พร้อมทั้งให้แจ้งหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่
๓. ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องจักรกล สาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที
๔. หากเกิดเหตุวุ่นวาย และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินในพื้นที่ใด ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกำลังในรูปแบบทีมพระราชรัฐ เข้าสำรวจความเสียหาย และดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันทีทางโทรศัพท์/ โทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๕๐ - ๕ หรือสายด่วน นิรภัย ๑๗๘๔

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๕๔

